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Eftii: Bettni

Bæjarsljóm Snæfellsbæjar leyfir sér að óska cftir að i Ijáríögum fyrir árið 2011 verði 
íjármagni veitt til lendingarbóta að Búðum og á Hellnum í Snaefellshe.

Bæjarstjóm Snæfcllsbæjar l'er hér með firam á það að við 
gerð tjárlaga lyrir áríð 2011 verði veittur styrkur að 
upphæð kr, 950.000,- vegna lendingarbóta að Búðum og á 
Heltnum í Snaefellsbæ. Vcgna mikils tjdlda ferðamanna 
er nauðsynlcgt að haida áfram að auka ðryggi þetrra og 
hafa öryggismál þessara staða í sem allra besta lagí.

Með vísan til framaaxreiflds er þcss kér með fiuið á lek við háttvirta fjiriagaaefBd 
Alþiaxis, að veitt verði f|irfraBlfig i  fjáriðgaa árnat 2011 til leadiagarbóta A 
Béðam og Heilaum.

Kristinn Jónasson 
bæjarstjóri ^ R S t '0

Afrit:
Samgönguráóuneytið. 

ySamjtónguHéfHd AlþtngL*. 
SigUngastofnun Ísiands. 
Þingmenn Norðvesturkjðrdttmls.
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Efai: Beidni t>l fiárlmianefatiar Albiagte »ð óskert framlag verði til 
vegaframkvttmda á FróðárfceiftL

Enn og aftur er farið fram ineð þessa bciöni til fjárlaganefndar, en rétt cr að gcta þess að 
loforð um framkværndir viö Fróðárheiði eru all gðmul og ibúar svæðisins orðnir 
langþrcvttir á að ekki hafi verið lokift við vcrkið cins og gefin voru loforft um þegar 
Snæfellsbær varð til á siðustu ftld cda 1994.

I vegaáætlun 2006-2010 var gert ráð fvrir að 
l'é til framkvæmda á Frððárheiði á árunum 
2008-2010 værí 662 m.kr og átti það að duga 
til að klára vegaframkvæmdir á Fróðárheiði.

Þriðja áfanganum. sem er 7 km langur. er enn 
ólokið og cr siðasti áíanginn í því að koma 
bundnu siillagi á Fróðárheiði. HAnnun 
vegaríns er búin og tilbúin til útboðs.

Rétt er að það komi fram til uppriQunar að 600 
m.kr. voru evmamerktar þcssu vcrkefni sem 
mótvægisaðgcrð til Snæfellsbæjar vegna 
þorskniðuníkurðar sem bæjarfélagið varð fyrir.

Fróðárheiði er mikilvægur innanbæjarvegur fyrir 
ibúa Snæfcllsbæjar og þurfa m.a. sjúkra- og 
slökkvibifreiðar að nota hann til að þjónusla 
ibua. Sem dæmi má ncfna að vegalengdin fiá 
I suhölssköla til Ólafsvíkur er 25 km ef farið er 
\ fir Fróðárheiði. en ef fara yrði fyrir Jfikul er hún 
70 km.



Með vbaa tíl fnmuBgreáBds er þess hér neð rarið á leH við háttvirta fjiriagaaetad 
Alþisgfat, aA veitt verði Qirfranlðg i  (járíðgani iníns 2011 til vegaframkv«n>da i  
Fróðirbeiði.

Kristinn Jónasson 
bæjarstjóri

Afrit:
Þingmenn Norðvcsturkj&rdœmis.
Samgðnguráðuneytið
Vegageróin
Samgðngunefnd Aiþingi*
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Efni: Beiftni tfl flártagaacftMÍar Albiaeis am að áakert
SMBffjbbw?

Bæjarstjóm Snæfellsbæjar óskar eftir því að þau 
tjárframlög sem nú eru á samgðnguáætlun til 
hafharframkvæmda í Snæfcllsbæ vcrði óskert.

Það er öllum Ijóst að mikilvacgi hafha i Snæfellsbæ 
er afar mikið enda byggir samfélagið afkomu súu  
mcst á vciðum og vinnslu sjávarafla. Til aö svo geti 
orðið áfram er afar twýnt aö halda áfram þeirri 
uppbyggingu á hafnarmannvirkjum scm hefur verið 
á undanfomum árum.

Með vímw til framangreiBds er þen hér neð farið á ieit við báttvirta QárlagaBeftMl 
AlþiBKK, að veitt verði Qiiftinlög á fJárMgBBi ántes 2011 til hafBarmála i 
SnæfrlbÞiP.

Kristinn Jónasson 
bæjarstjóri

Afrit:
Þmgmenn Noróvcsturkjðrdetmis. 
Somjföftffurdótífttyfió 
Sigiingastofnun 
Samgðngunefnd Atþmgis


